

แผนกลยุทธ์ กิจกรรมการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ (4 excellence) : 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (ตาม Strategy map): 4.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล/กฎหมายด้านสาธารณสุขและมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมายสำคัญ : โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ร้อยละของโรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด (ร้อยละ 80)

หน่วยงาน/กลุ่มงาน: กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (งานพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ)

ประเด็นปัญหาปี 2566	กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย/กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)			
		Q1 (ระบุเดือน)	Q2 (ระบุเดือน)	Q3 (ระบุเดือน)	Q4 (ระบุเดือน)
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดมีการลาออก โยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและมีบุคลากรใหม่เพิ่มขึ้น	กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดให้เป็นปัจจุบัน (เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word : โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดเป็นปัจจุบัน) (ตัวชี้วัดกลยุทธ์/KPI : มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดที่เป็นปัจจุบัน) กลยุทธ์ย่อย ทบทวนคณะทำงานหลักและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุมคณะทำงานหลัก (core team) ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมหลักที่ 2 จัดทำและสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ระดับจังหวัด	ธ.ค. 66	มี.ค. 67	มิ.ย. 67	
การประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สภากายภาพบำบัดได้กำหนดเกณฑ์การประเมินใหม่ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ซึ่งจังหวัดอุดรดิตถ์เริ่มใช้แบบประเมินฯ ปี 2566 ซึ่งในบางหัวข้อยังมีเกณฑ์ต่างกันของคณะกรรมการฯ	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบการจัดการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดให้ได้ตามมาตรฐาน (เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word : รพ.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด) (ตัวชี้วัดกลยุทธ์/KPI : ร้อยละ 80 ของ รพ.ผ่านเกณฑ์ ประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด) กลยุทธ์ย่อย พัฒนาคุณภาพระบบการจัดการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดให้ได้ตามมาตรฐาน กิจกรรมหลักที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดระดับจังหวัดเพื่อเตรียมออกประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ใน รพ.ทุกแห่ง กิจกรรมหลักที่ 2 รพ.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมรับการประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สภากายภาพบำบัด กิจกรรมหลักที่ 3 นิเทศประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดระดับจังหวัด ใน รพ.ทุกแห่ง บูรณาการร่วมกับ Lab&x-ray กิจกรรมหลักที่ 4 สรุปผลการนิเทศประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด	ธ.ค. 66		ก.พ. 67	

(นายสุทธิพงษ์ นาคมูล)

หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนา  
คุณภาพและรูปแบบบริการ

(นายเสรี นพรัตน์)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ด้านเวชกรรมป้องกัน

(นพ.อิตยงวัน ยงย่วน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์